

Số: 30 /BC-UBND

Dương Hoà, ngày 27 tháng 4 năm 2022

## BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và của nhân dân xã dương Hoà**

### Phần 1

**Kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 130-TB/TU ngày 02/8/2021 của Thị ủy Hương Thủy tiếp công dân ở xã Dương Hoà.**

**1. Đối với ý kiến của Nguyễn Thị Thúy, trú tại thôn Thanh Vân:** Kiến nghị xem xét diện tích đất của gia đình bà chưa được bồi thường khi thực hiện dự án Hồ Tả Trạch (trong tổng diện tích 3,5 ha mới chỉ bồi thường 1,65 ha)

**Kết quả:** Vấn đề này, Thị ủy Hương Thủy đã giao trách nhiệm UBND thị xã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với UBND xã Dương Hoà và các ngành chức năng kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của bà để sớm trả lời cho gia đình bà biết. Nhưng đến nay, các ban ngành của thị xã vẫn chưa phối hợp với UBND xã để giải quyết kiến nghị của gia đình bà.

**2. Đối với ý kiến của Phan Văn Cường, trú tại thôn Hộ:** Kiến nghị năm 2015 gia đình bà được giao đất rừng sản xuất với diện tích 1,5 ha trên đất thu hồi của gia đình ông Lê Văn Tảo nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đất để sản xuất.

**Kết quả:** Vấn đề này, Thị ủy Hương Thủy đã giao trách nhiệm UBND thị xã chỉ đạo, xem xét giải quyết.

**3. Đối với ý kiến của Bà Phan Thị Mến, trú tại thôn Hộ:** Kiến nghị Nhà nước giải quyết tranh chấp đất lâm nghiệp của gia đình bà với ông Thiện trú tại xã Hương Thọ

**Kết quả:** UBND xã đã mời ông Nguyễn Văn Thiện ở tại xã Hương Thọ đến làm việc nhưng qua kiểm tra thực tế thì thửa đất tranh chấp của bà không phải với ông Nguyễn Văn Thiện mà ông Mai Văn Thìn cũng ở tại xã Hương Thọ, UBND xã đã xử lý hành chính và yêu cầu ông Thiện và ông Thìn trả lại đất lấn, chiếm. Hiện tại cả 02 đều thống nhất trả lại đất cho các hộ dân được giao đất trong đó có hộ bà Phan Thị Mến.

**4. Đối với ý kiến bà Trần Thị Tình trú tại thôn Khe Sòng:** Kiến nghị các loại đất có liên quan đến nhân dân thôn Khe Sòng

- **Nội dung 1:** Kiến nghị Nhà nước xem xét quy hoạch quỹ đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá cho 19 hộ dân ở thôn Khe Sòng chưa có đất để làm nhà ở.

**Kết quả:** Vấn đề này, Thị ủy Hương Thủy đã giao trách nhiệm UBND thị xã xem xét trả lời kiến nghị của bà theo đúng quy định của pháp luật.

- **Nội dung 2:** Kiến nghị giải quyết cấp giấy CNQSD đất cho 10 hộ dân tại khu vực Khe Sòng hiện nay BCH QS thị xã chưa thống nhất ký xác nhận ranh giới.

**Kết quả:** Ngày 07/9/2021 UBND xã đã mời BCH Quân sự thị xã và các phòng ban liên quan của thị xã đã tiến hành cắm mốc cụ thể và xác định ranh giới đúng theo Bản đồ Địa chính năm 2014 nhưng khi các hộ dân đến ký giáp ranh thì BCH không ký với lý do đã kiện toàn lại bộ máy lãnh đạo nên chưa nắm rõ khu vực này. Trong thời gian đến, UBND xã sẽ tiếp tục mời để xác định cụ thể và đề nghị thị đội ký giáp ranh cho các hộ dân để thực hiện thủ tục cấp giấy.

**5. Đối với ý ông Bùi Ngọc Sang trú tại thôn Hạ: Có 02 kiến nghị:**

- **Nội dung 1:** Kiến nghị Nhà nước thu hồi giấy CNQSD đất của Trường mầm non thôn Hạ để trả lại đất cho Niệm Phật đường Dương Hòa, do trước đây Niệm Phật đường cho mượn đất để xây dựng cơ sở trường nay không còn nhu cầu sử dụng.

**Kết quả:** Hiện tại Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã mời các Sở ban ngành liên quan, UBND thị xã Hương Thủy và xã Dương Hòa đã thống nhất nội dung thu hồi giấy của Trường Mầm non thôn Hạ và Sở đã ban hành văn bản đề nghị tỉnh thu hồi giấy và UBND tỉnh đã có công văn số 10462/UBND-ĐC ngày 03/11/2021 về thu hồi giấy CNQSD đất của Trường Mầm non thôn Hạ, trong đó giao trách nhiệm Sở Tài Nguyên và Môi Trường phân tích làm rõ về hiện trạng sử dụng đất và sự phù hợp các quy hoạch liên quan đến khu đất trường mầm non để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11/2021.

- **Nội dung 2:** Kiến nghị Nhà nước đề nghị thu hồi giấy CNQSD đất nông nghiệp đã cấp cho ông Diệu, ông Đăng trên thửa đất sản xuất nông nghiệp của Niệm Phật đường Dương Hòa.

**Kết quả:** UBND xã đã mời Niệm Phật đường Dương Hòa cùng với ông Ngô Đức Diệu và ông Mai Đăng đến làm việc. Qua kiểm tra hiện trạng thì phát hiện có một phần diện đất trên giấy của ông Diệu bị chồng chéo với đất của Niệm Phật đường nên UBND xã đã hướng dẫn thủ tục thu hồi giấy để cấp lại cho Niệm Phật đường.

**6. Đối với ý ông Nguyễn Văn Trước ở tại thôn Hạ:** Kiến nghị nhà nước đầu tư hệ thống đường dây điện đến vùng sản xuất dự án trồng cây ăn quả xã Dương Hòa để người dân bắt điện tưới nước cho cây.

**Kết quả:** UBND xã ban hành công văn số 159 ngày 02/11/2021 kiến nghị điện lực Hương Thủy tiến hành khảo sát lại cụ thể để kiến nghị đầu tư tuyến điện phục vụ sản xuất của nhân dân.

**7. Đối với ý ông Lê Đóa ở tại thôn Buồng Tằm:** Đề nghị thị xã xác định lại mốc quy hoạch Bia Chiến tích Dương Hòa, để gia đình có cơ sở đề nghị công nhận diện tích đất nông nghiệp (gia đình khai hoang trước năm 1975) nằm ngoài quy hoạch Bia chiến tích xã Dương Hòa.

**Kết quả:** Vấn đề này, Thị ủy Hương Thủy đã giao trách nhiệm UBND thị xã chỉ đạo phòng TN&MT, phòng VH-TT, chi nhánh VPĐK đất đai thị xã phối hợp cùng UBND xã để xác định mốc quy hoạch Bia chiến tích để có cơ sở xác định lại mốc và đo đạc lại phần diện tích gia đình ông đang sử dụng để trả lời cho ông biết.

## Phần 2

### Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân xã khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng cộng có 15 ý kiến, cơ bản bản đã chỉ đạo giải quyết 15 ý kiến.

#### I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

**1. Cử tri thôn Khe Sòng:** Kiến nghị các cấp quan tâm cấp đất ở, đất rừng cho người dân thôn Khe Sòng, hiện nay có 19 hộ dân chưa có đất ở, đất rừng. Tiếp tục kiến nghị cấp trên quan tâm cấp đất sản xuất (ở vùng đất Lương Miêu 5 như các kiến nghị trước) để người dân lập vườn hỗ trợ kế sinh nhai lâu dài, vì đa số người dân trong thôn đều làm thuê, không có công việc ổn định. Quan tâm cấp giấy CNQSD đất ở, đất lâm nghiệp một số hộ còn tồn đọng.

##### **Kết quả:**

- Kiến nghị cấp đất ở và đất rừng cho các hộ dân Khe Sòng:

+ Đối với đất ở: UBND xã đang tiến hành quy hoạch diện tích đất ở trên địa bàn xã để phân lô đấu giá. Sau khi được phê duyệt, UBND xã sẽ thông báo rộng rãi cho nhân dân để tiến hành đấu giá theo quy định.

+ Đối với đất rừng: Theo Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2011 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt phương án giao đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Dương Hòa. Trong đó, tổng dự kiến Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thủy bàn giao cho địa phương quản lý là 589,9 ha. Năm 2015 và 2016, UBND xã đã tiếp nhận và giao cho nhân dân quản lý diện tích 199,3 ha theo phương án được phê duyệt. Ngày 26/10/2021, UBND thị xã đã có Công văn số 2022/UBND chỉ đạo đề nghị BQL RPH Hương Thủy tiến hành xử lý diện tích 390,3 ha còn lại bị lấn, chiếm để giao đất cho UBND xã. Sau khi tiếp nhận quỹ đất, UBND xã sẽ tiếp tục lập thủ tục giao đất cho nhân dân.

- Đối với việc cấp đất sản xuất tại khu vực Lương Miêu cũ: Khu vực Lương Miêu 5 cũ thuộc thuộc mỏ đất bị thu hồi để xây dựng công trình hồ chứa nước Tả Trạch. Hiện tại, UBND tỉnh chưa có quyết định thu hồi để giao cho địa phương quản lý. Vừa qua, UBND xã đã có phiên làm việc trực tiếp với UBND thị xã, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giải quyết nội dung liên quan đến các mỏ vật liệu, trong đó có diện tích thuộc Lương Miêu 5 nói trên. Hiện tại, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9975/UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thị xã rà soát quỹ đất ở khu vực mỏ này. Sau khi chính thức nhận bàn giao đất từ Ban 5, UBND xã sẽ xây dựng phương án quản lý và sử dụng diện tích này.

- Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân ở tái định cư Khe Sòng: Trên cơ sở làm việc giữa UBND xã và phòng TNMT thị xã liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường hợp còn lại ở tái định cư Khe Sòng. Hiện tại phòng Tài nguyên môi trường thị xã đang xin ý kiến UBND thị xã để cấp giấy các trường hợp còn lại.

**2. Cử tri thôn Hộ:** Đề nghị UBND xã sớm cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất Nghị định 64 cho bà con.

**Kết quả:** Đối với việc cấp giấy CNQSD đất Nghị định 64, UBND xã đã làm

việc với phòng TNMT và Chi nhánh VPĐK đất đai thị xã và được thông báo hiện tại đã có giấy 52 trường hợp và 74 trường hợp khác phòng đang trình UBND thị xã ký ban hành. Sau khi có thông báo nhận giấy của UBND thị xã thì UBND xã sẽ tiến hành nhận và phát giấy cho nhân dân trên địa bàn xã.

**3. Cử tri thôn Hộ:** Tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 HĐND xã khoá X, cử tri thôn Hộ đã có kiến nghị UBND xã làm việc với chủ mua đất của ông Lê Văn Dũng vì hiện nay đất đã sang mặt bằng cao hơn mặt đường bê tông nên khi trời mưa đất đá tràn ra đường bê tông và một số vườn gần khu vực này nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND xã quan tâm giải quyết sớm.

**Kết quả:** Qua ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 2 của HĐND xã, UBND xã đã mời ông Lê Văn Dũng làm việc và ông đã cam kết khắc phục dọn dẹp đất đá tràn ra đường và có biện pháp kè lại phần đất của ông do phần đất của ông cao hơn mặt đường. Nay đã khắc phục đảm bảo.

**4. Cử tri thôn Hộ:** Đề nghị UBND xã tiếp tục quan tâm việc giải quyết thoả thuận đất rừng tại tiểu khu 162 giữa ông Lê Văn Tảo và các hộ dân có liên quan.

**Kết quả:** Đối với kiến nghị giải quyết thoả thuận giữa ông Lê Văn Tảo và các hộ dân, UBND xã đã mời ông Lê Văn Tảo làm việc liên quan đến việc giao diện tích 22,52 ha cho 20 hộ dân từ năm 2016. Kết quả, ông Tảo đã cam kết khai thác và bàn giao đất cho 20 hộ dân chậm nhất đến hết ngày 30/9/2022;

**5. Cử tri thôn Hộ:** Qua phản ánh của người dân, thời gian qua, ông Võ Mạnh Hiền (*tên thường gọi là Tý, con ông Võ Lâm*) thu tiền của bà con khi khai thác rừng đi qua tuyến đường ông Lâm là không đúng quy định vì xã đã có quy hoạch tuyến đường lâm sinh cho người dân sử dụng chung. Bên cạnh đó, còn tự ý cho xe múc điều chỉnh một số đoạn của tuyến đường này và không cho xe khai thác rừng chạy qua làm ảnh hưởng đến tiến độ khai thác của bà con, kính đề nghị UBND xã tiến hành kiểm tra, xử lý.

**Kết quả:** Đối với việc ông Võ Mạnh Hiền thu tiền khai thác khi qua đường tại vị trí trang trại ông Lâm và tự ý múc điều chỉnh đường. UBND xã ghi nhận ý kiến cử tri và sẽ tiến hành xác minh, làm rõ sự việc.

**6. Cử tri thôn Hộ:** Do địa bàn thôn rộng dân cư đông, kính đề nghị UBND xã kiến nghị cấp có thẩm quyền trang cấp thêm cho thôn 01 xuống rác để thuận tiện cho bà con tập kết rác thải.

**Kết quả:** UBND xã đã có văn bản gửi phòng Quản lý đô thị xem xét bổ sung cho địa bàn thôn thời gian đến.

## II. LĨNH VỰC XÂY DỰNG HẠ TẦNG CƠ SỞ

**1. Cử tri thôn Hạ:** Công trình Kè chống sạt lở sông Tả Trạch đoạn qua thôn Hạ dài 250m do Ban đầu tư xây dựng thị xã Hương Thủy làm chủ đầu tư thực hiện từ năm 2016 đến năm 2017 hoàn thành nhưng đến nay có dấu hiệu xuống cấp và có hiện tượng sụt lún khoảng 30m. Kính đề nghị UBND thị xã quan tâm có kế hoạch kiểm tra, xử lý.

**Kết quả:** UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra và ghi nhận bờ kè bị sụt lún khoảng 30 m, tại vị trí đối diện nhà ông Phan Diêu. UBND xã đã lập Tờ trình số

75/TTr-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 về việc đề nghị UBND thị xã, Phòng Quản lý đô thị kiểm tra để có giải pháp khắc phục trong thời gian đến.

**2. Cử tri thôn Hạ:** Đề nghị xã tranh thủ nguồn đầu tư của xã An toàn khu để xây dựng, nâng cấp các điểm di tích lịch sử trên địa bàn để Dương Hoà sớm được công nhận chiến khu.

**Kết quả:** Căn cứ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, xã Dương Hòa được công nhận là xã An toàn khu. Trên địa bàn xã hiện có 02 di tích lịch sử cấp tỉnh (Lưu niệm sự kiện), gồm: Địa điểm chiến khu Dương Hòa, hiện trạng 0,8 ha, quy hoạch rộng 12,8 ha và Di tích Lịch sử Cách mạng, địa điểm Chợ Kháng chiến, quy hoạch 0,91ha. Hiện, UBND tỉnh đã có chủ trương đầu tư xây dựng, chỉnh trang trong giai đoạn 2022 - 2025 và UBND xã đang đăng ký công trình vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để tiến hành thực hiện.

**3. Cử tri thôn Hạ:** Tuyến đường bê tông từ cổng chào thôn Hạ đến bến đò Hạ - Tân Ba (cũ) đến nhà ông Lê Văn Hải có đoạn đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị UBND xã kiểm tra để có kế hoạch khắc phục sửa chữa.

**Kết quả:** UBND xã đã tiến hành kiểm tra hiện trạng và nhận thấy tuyến đường này đã xuống cấp. UBND xã đã bổ sung vào đầu tư công trung hạn giai đoạn 2022 - 2025 để đề xuất UBND thị xã bố trí vốn nâng cấp, sửa chữa trong thời gian đến.

**4. Kiến nghị UBND xã thanh lý Trường mầm non tại thôn Khe Sòng.**

**Kết quả:** Hiện nay, trên địa bàn xã tồn tại 05 cơ sở giáo dục và 01 cơ sở y tế không hoạt động, hạ tầng xuống cấp, UBND xã đã nhiều lần báo cáo cấp trên xin ý kiến thanh lý nhưng vẫn chưa được quan tâm giải quyết. UBND xã đã báo cáo hiện trạng, nguồn gốc để UBND thị xã đã đưa vào danh mục tài sản công cần thanh lý và gửi UBND tỉnh để xin chủ trương thanh lý. Nếu được, UBND xã sẽ xây dựng phương án đưa quỹ đất này vào đấu giá, cấp quyền sử dụng đất theo quy định.

### III. LĨNH VỰC CHỦ NHẬT XANH

**1. Cử tri thôn Khe Sòng:** Kiến nghị UBND xã duy tu bảo dưỡng tuyến điện chiếu sáng tại thôn; sửa chữa, thay thế một số bóng điện đã bị hư hỏng.

**Kết quả:** Sau khi hoàn thiện các tuyến điện chiếu sáng khu dân cư tại các thôn, UBND xã đã bàn giao cho các thôn quản lý và sử dụng, trong đó có thôn Khe Sòng. Trước mắt, việc duy tu bảo dưỡng tuyến điện, sửa chữa, thay thế một số bóng điện đã bị hư hỏng, thôn tự chủ động nguồn kinh phí xã hội hóa và các nguồn vận động hợp pháp trong nhân dân.

**2. Cử tri thôn Hộ:** Đề nghị UBND xã quan tâm hỗ trợ kinh phí lắp đặt các tuyến điện chiếu sáng rẽ nhánh còn lại trên địa bàn thôn. **Cử tri thôn Hạ:** Đề nghị UBND xã có kế hoạch lắp đặt điện chiếu sáng trên tuyến đường từ cổng chào thôn Hạ đến bến đò Hạ - Tân Ba (cũ) đến nhà ông Lê Văn Hải vì tuyến này được xem là tuyến mắt an ninh nhất của thôn vào ban đêm.

**Kết quả:** Hiện tại toàn xã còn 1.65 km thuộc các tuyến rẽ nhánh chưa được lắp đặt điện sáng. Trong đó, thôn Hộ còn lại 7 tuyến, tổng chiều dài 1km và có 16

hộ dân; thôn Hạ còn 3 tuyến, tổng chiều dài là 0,65 km và có 6 hộ dân, tuyến đường cử tri thôn Hạ kiến nghị ở trên đã nằm trong 3 tuyến nói trên. UBND xã đã lập Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 gửi UBND thị xã xin kinh phí cùng với kinh phí đóng góp của nhân dân để thi công các tuyến điện còn lại. Tuy nhiên, đến nay UBND thị xã vẫn chưa có quyết định, UBND xã sẽ tiếp tục kiến nghị thị xã quan tâm hỗ trợ kinh phí để sớm thực hiện.

#### **IV. LĨNH VỰC AN SINH XÃ HỘI**

**1. Cử tri thôn Hạ:** Tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Theo Kế hoạch của tỉnh có chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế toàn dân cho xã An toàn khu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện. Kính đề nghị HĐND thị xã quan tâm kiến nghị cấp trên để thực hiện chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế toàn dân cho người dân xã An toàn khu Dương Hoà.

**Kết quả:** Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2020 của UBND Tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. UBND xã đã lập Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2020 gửi UBND thị xã để tổng hợp gửi cấp trên xem xét thực hiện các chính sách, trong đó có việc hỗ trợ Bảo hiểm y tế toàn dân. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa hướng dẫn thực hiện. Vấn đề nay, UBND xã tiếp tục kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm xem xét.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, của công dân xã Dương Hoà, UBND xã xin báo cáo thị ủy Hương Thủy, Thường trực HĐND được biết để có ý kiến chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- TV. Đảng uỷ, TT.HĐND xã (b/c);
- CT, PCT UBND xã;
- ĐB HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Thúc**